

Trạm Tấu chủ động phòng, chống thiên tai

Trạm Tấu là huyện vùng cao, địa hình cắt xẻ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Rút kinh nghiệm từ năm trước, bắt đầu bước vào mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tế địa phương nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Xã Hát Lừu được bao quanh bởi núi cao, tập trung nhiều khe suối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Ngay từ đầu năm, xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp PCTT - TKCN; trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Cụ thể, xã đã tổ chức rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao, các hộ cần phải di dời khẩn cấp. Huy động sự vào cuộc của các đoàn thể trong việc tham gia công tác PCTT - TKCN, nhất là việc nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chủ động phòng, tránh khi có diễn biến bất thường của thời tiết. Ông Lò Văn Tiếp - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết: "Xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT - TKCN, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các thôn, duy trì có hiệu quả các tổ xung kích trong những ngày mưa bão... Ngoài ra, xã cũng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với mưa bão và sạt lở đất".

Xác định PCTT là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống



Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu kiểm tra tình hình mưa lũ tại suối Hát, xã Hát Lừu.

nhân dân, huyện Trạm Tấu đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra. Trước hết, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về PCTT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, trang thông tin điện tử của huyện hàng tuần, hàng tháng có các bài viết, chuyên mục tuyên truyền về PCTT bằng 3 thứ tiếng: Việt, Thái, Mông, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa nội dung PCTT vào định hướng tuyên truyền sinh hoạt chi bộ hàng tháng tại thôn. Tại các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp thành viên UBND huyện và nội dung PCTT sẽ được lồng ghép chỉ đạo; đồng thời, các xã, thị trấn lồng ghép nội dung

hợp thôn tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức PCTT cho người dân. Ban chỉ huy PCTT - TKCN các cấp và tổ giúp việc ban chỉ huy đều được kiện toàn hàng năm; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện được phân công nhiệm vụ, trực tiếp phụ trách địa bàn xã, thị trấn để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra PCTT - TKCN tại các xã, thị trấn để xác định những hạn chế trong công tác xây dựng, triển khai phương án PCTT; từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục. Huyện cũng đã thành lập 57 tổ, đội xung kích PCTT với 570 người tham gia. Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện thành lập lực lượng thường trực, phối hợp với các trung đội dân quân cơ động các xã, thị trấn và tổ dân quân cơ

động các thôn sẵn sàng cơ động, chi viện cho các hướng, chú trọng xây dựng các tình huống có thể xảy ra theo dự báo. Ban CHQS huyện được trang bị phương tiện, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ PCTT - TKCN như: máy phát điện, máy bơm công suất lớn, áo phao, phao bơi... Các xã, thị trấn hiệp đồng với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn dự trữ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: huyện tiếp tục khảo sát các khu vực dân cư để xuất xây dựng các dự án di dân tái định cư, nhằm bố trí ổn định đời sống cho các hộ còn nằm trong vùng nguy hiểm được chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn không có quỹ đất di dân tập trung, rà soát các hộ ở những vùng nguy hiểm có nguy cơ, nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tự chuyển đến nơi an toàn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo hình thức di dân xen quân. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quản lý việc sinh hoạt, sản xuất, đi lại của người dân trong vùng nguy hiểm trước, trong và sau mưa lũ. Cùng đó, huyện chuẩn bị tốt vật tư, thiết bị, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ xảy ra. Tập trung chỉ đạo ngay, kịp thời hỗ trợ nhân dân theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời, vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ cho các hộ di dời sớm ổn định cuộc sống. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PCTT ở những vùng trọng điểm thường xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất và các thôn, bản lẻ có nguy cơ bị chia cắt khi mưa, lũ xảy ra.

HỒNG DUYN

Văn Yên từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, huyện Văn Yên đã huy động được nhiều nguồn lực cho phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT). Nhờ đó, những năm qua, hệ thống đường GTNT không ngừng được mở mới, cứng hóa, hoàn thiện, góp phần kết nối giao thương, phát triển kinh tế - xã hội làm thay đổi diện mạo các vùng quê.

Hết năm 2021, tỷ lệ cứng hóa, nhựa hóa đường GTNT trên địa bàn huyện Văn Yên đạt 774,5 km, chiếm 64,9% tổng số ki-lô-mét đường GTNT toàn huyện. Dự kiến, hết năm 2022, huyện sẽ thực hiện thêm 90 km, nâng tỷ lệ cứng hóa lên 72,5% trên tổng số km đường giao thông toàn huyện. Theo đó, đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 25 km, đạt trên 52% kế hoạch và đang là huyện đứng đầu toàn tỉnh về tiến độ làm đường GTNT trong quý I/2022. Ông Lê Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ cho biết: "Ngay khi được phân bổ chỉ tiêu, xã tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, cây cối hoa màu trên đất, giải phóng mặt bằng sạch bàn giao cho các đơn vị thi công. Đến thời điểm này, 7,7 km đường ở các thôn: Khe

Kia, Lắc Mường, Khe Lầu, Làng Cang, Khe Hao đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc cứng hóa các tuyến đường có ý nghĩa quan trọng giúp nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn và phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo các vùng quê".

Theo ông Lưu Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện, bên cạnh sử dụng, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào "Hiến đất làm đường giao thông gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021 - 2025". Nhờ đó, đã có nhiều hộ, cá nhân tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để thực hiện giải phóng mặt bằng, kiên cố hóa mặt đường, làm đường hoa, đường điện thấp



Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra công tác kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tại xã Phong Dụ Hạ.

sáng và riêng năm 2021, nhân dân hiến trên 250.000 m² đất gồm cả đất ở, đất sản xuất... để chung tay làm đường GTNT. Đặc biệt, nhiều người đã tự nguyện đóng góp 100% vốn để thực hiện kiên cố hóa đường nông thôn, trồng đường hoa, đường điện thấp sáng; đồng thời, tích cực tham gia đóng góp công để cùng với Nhà nước thực hiện kiên cố hóa đường GTNT và XDNTM. Đến nay, toàn huyện có trên 125 km đường hoa, 404,4 km đường điện thấp sáng.

Từ nay đến năm 2025, huyện Văn Yên phấn đấu trở thành huyện NTM; trong đó, việc phát triển, hoàn thiện hạ tầng GTNT đóng vai trò quan trọng. Do đó, hiện tại, huyện đang tích cực vận dụng, lồng ghép các nguồn lực như: vốn Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025; vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM; vốn sự nghiệp giao thông, sửa chữa giao thông, bảo trì đường bộ... Bên cạnh đó, huyện chủ động nguồn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa và sự chung tay góp sức của

nhân dân trong kiên cố hóa đường GTNT. Ngoài ra, để kịp thời gỡ khó, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thi công các tuyến đường bảo đảm chất lượng, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tích cực với các xã, thị trấn, thực hiện hướng dẫn chi tiết kỹ thuật thi công, các biện pháp giám sát cung ứng vật liệu, giám sát thi công, nên các công trình được đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cùng đó, huyện luôn chú trọng huy động mọi nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp rải nhựa các tuyến đường liên xã, góp phần đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Có thể nói, với chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hạ tầng GTNT trên địa bàn huyện Văn Yên đang ngày càng mở rộng, mở ra những con đường mới sạch đẹp, thuận tiện giúp cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương.

HÙNG CƯỜNG